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ปริย เตชะมวลไววิทย์ 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กรและสง่เสริมควำมรูผู้้ลงทุน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

สวัสดีปีใหม่ครับ ปี 2560 เป็นปีที่ ก.ล.ต. ครบรอบ 25 ปี และเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ก.ล.ต. จัดงาน 
SEC Conference 2017 ซ่ึงเป็นงานส าคัญงานแรกของปีที่ ก.ล.ต. จัดขึ้นเพ่ือการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี 
(2560 – 2562) กับทุกภาคส่วนในตลาดทุน ซึ่งเป็นแผนที่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมกันคิดและ
แสดงความเห็น เพราะจะเป็นแผนขับเคลื่อนตลาดทุนไทยที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันท า โดย ก.ล.ต. เน้น 4 
เรื่องส าคัญ ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงตลาด
ทุน 2) การส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่น่าสนใจส าหรับกิจการในประเทศและภูมิภาค 3) สร้าง
สภาพแวดล้อมที่ท าให้สถาบันการเงินและกิจการเสนอสินค้าและบริการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นที่ตั้ง และ 4) พัฒนาเครื่องมือส าหรับให้ผู้ลงทุนสามารถเป็นพลังส าคัญในตลาดทุน    

งานครั้งนี้เราได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานในหลายส่วน ตั้งแต่ข้ันตอนการลงทะเบียน การดาวน์โหลดเอกสาร
ทางสมาร์ทโฟนและไอแพด เพ่ือลดการใช้กระดาษ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการท าโพลและตั้งค าถามระหว่าง
ฟังการบรรยายครับ  ซึ่งผู้ร่วมงานทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายต่างเป็นผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนโดยช่วงเช้า
เป็นผู้ฟังกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง ขณะที่ช่วงบ่ายเป็นกลุ่มผู้ออกและเสนอขายตราสารในตลาดทุน  

ส าหรับค าถามโพลในภาคเช้า ก.ล.ต. ไดส้อบถามความคิดเห็นผู้เข้าฟังเกี่ยวกับฟินเทค โดยข้อแรกถามความ
คิดเห็นว่าฟินเทคจะเข้ามามีผลกระทบกับธุรกิจส่วนใดในตลาดทุนมากที่สุด ซ่ึงผู้เข้าร่วมงานเห็นว่า จะกระทบ
กับด้านระบบซื้อขายและระบบช าระราคา (trading and settlement) มากที่สุด ในขณะที่รองลงไปคือธุรกิจ
ด้านวิจัยและการให้ค าแนะน าแก่ผู้ลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน ตามล าดับ  

ส่วนอีกข้อถามถึงแนวโน้มการน าฟินเทคมาปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งกว่าครึ่งบอกว่า จะใช้วิธีเขา้เป็นหุ้นส่วนและท า
ธุรกิจร่วมกับฟินเทค ในขณะที่รองลงไปคือจะพัฒนาฟินเทคข้ึนมาเอง ส่วนจ านวนผู้ที่ตอบว่าไม่คิดเรื่องฟินเทค
เลยแทบจะไม่มี   

ส่วนช่วงบ่ายเป็นผู้ฟังกลุ่มผู้ออกและเสนอขายตราสารในตลาดทุน กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก็มีการท าโพลเช่นกัน เน้นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทคณะกรรมการบริษัท โดยถามว่า 

แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2560 – 2562) ของ ก.ล.ต.                                                        

(เผยแพร่ในคอลัมน์ รู้ทันลงทุน หนังสอืพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบบัวันที ่13 มกราคม 2560) 
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คณะกรรมการบริษัทของท่านมีบทบาทอย่างไร กว่าครึ่งตอบว่า บอร์ดของบริษัทตนเป็นบอร์ดที่มีความเป็น
คู่คิดร่วมกับฝ่ายบริหาร และมีเพียง 1% เท่านั้นที่บอกว่าบอร์ดไม่ค่อยมีบทบาท 

ในงานยังมีการร่วมให้ความเห็นจากผู้ร่วมงานที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. อย่างยิ่ง อาทิ 
ภาคเอกชนอยากเห็นความร่วมมือของ regulators หลักท้ัง ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องการสนับสนุนฟินเทค ซึ่งคงจะเป็นการดีมาก หากมีหน่วยงานหลักแห่งเดียวรับเรื่องและช่วยประสานงาน
ต่อระหว่างกันเอง  การสนับสนุนให้ตลาดทุนมีการใช้ infrastructure กลางซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ เช่น เรื่อง
การท า KYC (know your client) ของบริษัทหลักทรัพย์  หรือ การท า suitability ของ บลจ. ซึ่งจะช่วย
อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าด้วยหากต้องการเปิดบัญชีกองทุนรวมกับผู้ขายรายอื่นเพ่ิม รวมถึงการให้
ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจมากว่า ที่ผ่านมา ก.ล.ต. จะเน้นบอกผู้ลงทุนว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งสิ่งที่ควรเน้นคู่ไป
ด้วยก็คือการไม่ลงทุนก็เป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกัน   

ขณะนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างรวบรวมค าถามค าตอบทั้งหมดเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.sec.or.th และในโอกาสที่ 
ก.ล.ต. ครบรอบการจัดตั้ง 25 ปี ยังมีกิจกรรมและงานสัมมนาที่จัดขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง 
ขอให้ติดตามกันผ่านเว็บไซต์เช่นกัน  อีกท้ังยังสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้เหมือนเคยที่ โทร. 1207 ทุกวัน
ท าการครับ 

ผมเชื่อว่าปี 2560 จะเป็นอีกปีที่จะทดสอบความพร้อมของพวกเราตลาดทุนในการก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล 
เพราะเทคโนโลยีมีข้อดีที่พร้อมจะยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโลกอย่างง่ายดาย  
แตเ่ทคโนโลยีย่อมมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ซึ่งทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อม
รองรับและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  ซึ่งผมหวังว่า เราจะร่วมกันขับเคลื่อนตลาดทุนด้วยแผนยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ร่วมกัน ไม่ใช่เพื่อภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง แต่เพ่ือตลาดทุนไทยทีเ่ป็นกลไกส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

***************************************** 

 

 

 

 

 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพ่ือให้คุณมั่นใจ” 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพ่ือให้คุณมั่นใจ” 

 

http://www.sec.or.th/

